



สรุปราย สร. ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p> <p>เว็บไซต์ข่าวเวิร์คพอยท์</p>	<p>นายกรัฐมนตรี คนที่ 29</p> <p>-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 โดยมีพิธีรับพระบรมราชโองการ จัดขึ้นที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ที่ทำเนียบรัฐบาล</p> <p>- รายงานข่าวแจ้งว่า โผ ครม. "ลุงตู่ 2" ที่คาดว่าจะลงตัวแล้ว มีดังนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.กลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.พาณิชย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.สาธารณสุข นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง นายอนุชา นาคาศัย รมช.คลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การ ท่องเที่ยวและกีฬา นายถาวร เสนเนียม รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.พลังงาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายสุวิทย์ เมษินทร รัย รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.อุตสาหกรรม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ</p> <p>-เสนอว่า ล่าสุด พรรคพลังประชารัฐจะได้กระทรวงไปดูแลมากที่สุด 10 กระทรวง งบประมาณรวมกว่า 8 แสนล้านบาท พรรคภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ได้ดูแลรวมกัน 6 กระทรวง งบรวมกว่า 4.5 แสนล้านบาท พรรคชาติไทยพัฒนาและพรรครวมพลังประเทศไทย ได้โควตารัฐมนตรีไปคนละ 1 กระทรวง ส่วนกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม โดยงบประมาณนำมาจากตัวเลขงบรายจ่ายประจำปี 62 จากสำนักงบประมาณ</p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยความคืบหน้า การพิจารณารับรองตำรับยา กัญชาของนายเดชา ศิริภัทร หรืออาจารย์เดชา ว่า ในการประชุมคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อม และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมปรุงผสม อยู่ในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน วันที่ 12 มิถุนายนนี้ มีแนวโน้มว่าจะพิจารณารับรองตำรับยา กัญชาสูตรของนายเดชา ซึ่งหมายความว่าหากตำรับยา กัญชาของนายเดชาผ่านการพิจารณา นายเดชาจะปรุงยาตำรับ ดังกล่าวให้ผู้ป่วยได้ใช้ต่อไป แต่จะต้องเป็นการปรุงยาเพื่อใช้เฉพาะกับผู้ป่วยในพื้นที่ขอบเขตของนายเดชา เท่านั้น ยังไม่สามารถผลิตในปริมาณมาก ๆ เพื่อแจกหรือจำหน่ายได้ เมื่อตำรับยาของนายเดชาได้รับการรับรองให้เป็นยาพื้นบ้านแล้ว ยังต้องทำวิจัยเพิ่มเติมโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ การทดสอบความปลอดภัย การตรวจสอบประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องผลการหารือเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา แต่วันที่ 12 มิ.ย. ทางคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมฯ จะมีการพิจารณาตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชาอยู่แล้ว ไม่ว่าผลจะออกมาว่ารับหรือไม่รับรองตำรับยานี้มันกัญชาของนายเดชา ก็ตาม ทางเครือข่ายคงจะมีแถลงออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้าให้วิเคราะห์แนวโน้มว่า จะเป็นไปทางไหนนั้นคงพูดยาก เพราะฝั่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ ก็พูดไป 2 ทาง ทางแรกก็ว่า มีสัญญาณดี แต่อีกทางหนึ่งก็มองว่าตำรับของนายเดชา มีความเข้มข้นสูงเกินไป จึงบอกไม่ได้แต่ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับสูตรแต่อย่างใด</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงความคืบหน้าการ เตรียมวิจัยการใช้สารซีบีดีจากกัญชา เพื่อให้รักษาโรคทางจิตเวช ว่า คณะทำงานได้มีการหารือกัน 2 รอบแล้ว เบื้องต้นคือ 1.การรักษาภาวะนอนไม่หลับโดยใช้ตำรับยาสมุนไพรไทย เข้ามาดูแล ซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับว่าจะช่วยดูแลในเรื่องการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชนออนไลน์	<p>จัดการดำรับยาให้ 2.สารสกัดกัญชารักษาอาการเส้นเลือดรักษาไม่หาย ที่เป็นผลมาจากการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช สมัยก่อน และ 3.การศึกษาการรักษาภาวะสมองเสื่อม อย่างไรก็ดี ทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา จัดทำโครงการว่าจะมีรูปแบบอย่างไร กลุ่มตัวอย่างเท่าไร แต่ยืนยันว่าเป็นการวิจัยตามมาตรฐานของการวิจัย ส่วนเรื่องงบประมาณเบื้องต้นใช้ของกรมสุขภาพจิตไปก่อน แต่ยังไม่ทราบจำนวนชัดเจน</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า ขณะนี้สภาเภสัชอยู่ระหว่างจัดอบรมเภสัชกร ให้มีความรู้ทั้งในเรื่องการผลิต กฎหมายและการใช้กัญชา และในฐานะนักวิชาการ ขอสนับสนุนให้มีการคลายล็อกพืชกัญชาออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ และยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้ปลูกเสรี แต่เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำมาศึกษาวิจัย</p>
ช่อง 3	<p>-เสนอข่าว เลขธิการ ป.ป.ส. ยืนยันว่ายังไม่มีความจำเป็นให้ทำลายกัญชาแห่งออตแห่งของกลางทั้ง 18 ตัน ที่แม่ก่อนหน้าที่ตรวจพบว่ามีเพียง 7 กิโลกรัมที่ไม่พบสารเคมี นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะส่งมอบกัญชาของกลาง ให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง หากต้องการนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เพิ่มเติม</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว ที่ อบจ. จันทบุรี นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 โดยมีประชาชนชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวนมาก โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีโอกาสรับรู้ถึงคุณลักษณะการใช้กัญชาทางการแพทย์ การสกัดและกลั่นเป็นน้ำมันจากกัญชา และประสบการณ์การใช้้ำมันจากกัญชารักษาผู้ป่วย ตลอดจนการรู้จักสายพันธุ์ การเพาะปลูก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ยิ่งขึ้น</p>
ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว ตำรวจปากช่อง จ.นครราชสีมา บุกจับกุมนายธนกร หรืออาร์ม อุดม อายุ 27 ปี ใช้บ้านพักในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นโรงงานผลิตน้ำมันกัญชา สูตรพิเศษ เสพพร้อมเคตามีน ให้ออกฤทธิ์แรงยิ่งขึ้น จำหน่ายให้วัยรุ่นผ่านเฟซบุ๊ก</p> <p>จากการสอบสวนนายธนกรให้การว่า ไปเรียนวิธีทำกัญชามาจากอาจารย์ที่อยู่กรุงเทพฯ โดยใช้เครื่องปั่น ปั่นกัญชาแล้วใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายเข้าเครื่องบีบคั้นเอาน้ำมัน ผลิตน้ำมันกัญชาขายในราคาขวดละ 300 บาท ตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่วนเฟซบุ๊กชื่อ Thanakit Odom ประกาศขายน้ำมันกัญชาที่ห่อตั้งจากต่างประเทศ อ้างว่าเป็นเฟซบุ๊กของพี่ชายและไม่เกี่ยวข้อง เพราะน้ำมันกัญชาที่ผลิตได้จะขายให้กับเครือข่ายประจำ แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ เพราะขวดที่ใช้บรรจุน้ำมันกัญชาขายของผู้ต้องหา มีลักษณะเดียวกัน น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกัน เตรียมสอบสวนขยายผล</p>
เว็บ 77 ข่าวเด็ด	<p>-เสนอข่าว กรณีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการจัดเสวนาศาสตร์กัญชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะปมประเด็นเรื่องเสียเงินเข้าร่วมประชุมเสวนาหัวละ 300 บาท และยังต้องจ่ายค่าเสื้ออีก 300 บาท โดยชาวโซเชียลหลายรายยืนยันได้เข้าร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ และยังมีญาติรวมทั้งชาวบ้านในหมู่บ้าน ซึ่งอ้างว่า สาเหตุที่ทุกคนยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมเสวนา เนื่องจากถูกโน้มน้าวถึงเรื่องการปลูกกัญชาเข้ามาเกี่ยวข้อง จนพากันแห่กันไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี แมื่อก่อนหน้านี้ทาง มรภ.เพชรบูรณ์จะออกแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงไป แต่ก็ไม่ได้ทำให้กระแสความกังขาตกลง ในทางตรงกันข้ามยังมีคอมเมนต์โต้แย้งกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย</p> <p>ด้านผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เพชรบูรณ์ กล่าวชี้แจงว่า แม้ทางมรภ.เพชรบูรณ์ จะไม่ได้เก็บเงินผู้เข้าร่วมก็ตาม แต่สภากัญชาจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่ง กลับใช้เวทินี้จัดเก็บเงินจากสมาชิก จนมีเสียงท้วงติงถึงความไม่เหมาะสม ยืนยันว่า มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้เก็บเงินใดๆทั้งสิ้น</p>
มติชน	<p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความว่า ณีภูฏา ชื่นวัฒนา นักศึกษาปริญญาเอกด้าน archaeobotany หรือโบราณพฤกษคดี มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ให้ความเห็นเกี่ยวกับกัญชา โดยยกตัวอย่าง รัฐบาลแคนาดา ไฟเขียวเปิดเสรีกัญชา เป็นลำดับที่ 2 ของโลกต่อจากอูรุกวัย โดยกฎหมายอนุญาตให้บุคคลอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ครอบครองกัญชาแห้งได้ไม่เกิน 30 กรัม ปลูกไว้ในเคหสถานได้ 4 ต้น บางเมืองเปิดร้านจำหน่ายคริกครีน ในขณะที่บางเมืองซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ของรัฐ</p> <p>กัญชา ที่เป็นพืชผิดกฎหมายมานาน ทำให้ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เคยมีเกี่ยวกับสรรพคุณและผลเสียของกัญชา ก็ลดลงหรือหายไป ในที่สุดสิ่งที่รัฐบาลใหม่ ควรทำอย่างแรกคือรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่า กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดการเรื่องกัญชา เพราะโดยธรรมชาติของทั้งสองกระทรวงจะมีมุมมองเรื่องกัญชาที่แตกต่างกัน</p> <p>ส่วนมาตรฐานของไทยยังห่างไกล เนื่องจากมีข้อมูลว่ากัญชาไทยออตแห่งที่ขายๆ กันมีการสับส่วนต้น ใบ ดอก รวมกันแล้วอัดเป็นแท่ง อีกทั้งมีสารปนเปื้อน ในขณะที่กัญชาตามมาตรฐานจะขายเฉพาะดอก ซึ่งเป็นส่วนที่มีน้ำมันเยอะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า คอลัมน์ไลฟ์ แอนด์เฮลท์</p>	<p>ที่สุด และเป็นดอกที่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้ว ส่วนก้านจะถูกตัดทั้งหมด กัญชาส่วนใหญ่ในเมืองนอกที่เขาปลูกกัน มีการคัดเลือกสายพันธุ์กัน มีการทำดัชนีสารเคมีสองตัว คือ CBD และ THC เขามีความเข้าใจในสายพันธุ์ คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดแนวความคิดการอิมพอร์ตระบบและพันธุ์เข้ามาในไทย เพราะไม่ต้องลงทุนทำอะไรเยอะ ไม่อย่างนั้นกว่าจะพัฒนาสายพันธุ์ กว่าจะทำดัชนีสายพันธุ์ น้ำมันดี น้ำมันไม่ดี จากสายพันธุ์พื้นบ้าน ใช้เวลานาน และไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์พื้นบ้านที่เราจะมี เป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการหรือไม่</p> <p>แคนาดามีปัญหามากมาย ในการเปิดเสรีกัญชา เขาพริตกัญชาเหมือนเป็นยาชนิดหนึ่ง มีค่าเตือน มีเลเบล เมืองไทยเมื่อเทียบกับแคนาดายังเป็นการต่อสู้ทางความคิด ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในประเด็นน่าห่วงคือการใช้้ำมันกัญชา อย่างขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งทำให้เกิดข่าวการน็อกเข้าโรงพยาบาลหลายราย สำหรับในแคนาดา ประเด็นเสรีกัญชาก็เป็นเรื่องฮอต มีสื่อนำเสนอข้อมูลมากมาย โดยเฉพาะผู้ปกครองชาวแคนาดาซึ่งกระตือรือร้นมาก ว่า ทำอย่างไรไม่ให้ลูกเข้าถึงกัญชาได้ มีการประชาสัมพันธ์โดยภาครัฐและตำรวจ มีการเสนอข่าวและข้อมูลทั้ง 2 ทาง ทั้งข้อดีและข้อเสีย ต้องก้าวเดินอย่างระมัดระวัง</p> <p>-เสนอบทความ โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และว่า ยาสมุนไพร หรือกัญชาล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และโทษ การใช้กัญชาก็ได้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ จะทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้กัญชา โดยที่เกิดโทษน้อยที่สุด แต่กัญชาที่ใช้จะต้องทราบปริมาณของสารสำคัญ (สารที่เอชซีและซีบีดี) ที่ปราศจากการปนเปื้อนของโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง และเชื้อก่อโรค ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p>คำรักษา รพ. เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กรมฯ จะเชิญรพ.เอกชน 353 ราย มาชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาเวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และ บริการอื่นของสถานพยาบาล จะชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางการทำรพ.รพ.ฟ้าหรือรพ.ติดดาว โดยจะดำเนินการในลักษณะการจัดอันดับ เช่น มีคำรักษา มีค่าบริการเป็นธรรม อยู่ในราคาต่ำจนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย และจะมอบตราสัญลักษณ์หรือติดดาวให้ ถ้ารพ.ใดเข้าตามเงื่อนไขทุกข้อ ก็จะได้ 5 ดาว ถ้าไม่ได้ทุกข้อก็จะเป็นดาวลดหลั่นลงไป แล้วจะช่วยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ</p> <p>ส่วนความคืบหน้าการจัดทำ QR Code ราคาขายของยาแต่ละรายการ ที่กำหนดให้รพ.เอกชนต้องแสดงอย่างเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนสามารถสแกน และเข้าถึงข้อมูลยาได้โดยสะดวกนั้น กรมฯ จะเป็นผู้จัดทำ QR Codeเองและส่งให้รพ.เอกชนแต่ต้องรอรพ.เอกชน แจ้งราคาซื้อ ขยายมาให้กรม ภายในวันที่ 12 ก.ค. 62 จากนั้นจึงจะนำไปจัดทำเป็น QR Code ให้เสร็จภายใน 15 วันแล้วส่งไปรพ.ต่อไป</p> <p>ส่วนการจัดทำฐานข้อมูลเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กรมฯ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรหัสที่จะใช้เรียกชื่อเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์แต่ละรายการให้ตรงกันในทุกหน่วยงานแล้ว จากปัจจุบันที่มีการจัดทำเวชภัณฑ์ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) ไปแล้ว 868 รายการและบริการทางการแพทย์ 5,286 รายการ คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพัก จึงจะแล้วเสร็จ</p>
<p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุม ครม. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ครม.มีมติรับทราบภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2562 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยสถานการณ์ทางสังคมที่สำคัญ คือโรคซึมเศร้า นับเป็นปัญหาสำคัญทางสุขภาพที่จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และหากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ กลุ่มเยาวชนนับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญและเร่งแก้ไข แม้จะมีสัดส่วนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพียงร้อยละ 11.5 น้อยกว่ากลุ่มวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าในการพัฒนาประเทศในอนาคต และพบว่า จากการถูกประเมิน ภาวะการเงิน ความรัก ความรู้สึกผิดกับคนที่มีความสำคัญ ความสูญเสียอย่างฉับพลัน ความกดดันจากสภาพแวดล้อมและค่านิยมทางสังคม รวมทั้งความรักของพ่อแม่ที่คอยประคบประหม่อมตามใจ ทำให้เด็กขาดทักษะการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ไม่สามารถจัดการปัญหาเมื่อเกิดความผิดหวังในชีวิต ทำให้ทุกปัญหาสามารถกลายเป็นสาเหตุให้เกิดความกังวล ความเครียด จนพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าและคิดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ โดยในปี 2561 พบว่าเยาวชนอายุ 20-24 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายเท่ากับ 5.33 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากอัตรา 4.94 ต่อประชากรแสนคนในปี 2560 ขณะที่กลุ่มเยาวชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด workpointnews</p> <p>แนวหน้า บทบรรณาธิการ</p>	<p>อายุ 15-19 ปีมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 2.59 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 0.5 ต่อประชากรแสนคน ทั้งนี้ การป้องกันสามารถทำได้โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวและคนใกล้ชิดต้องเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน สถานศึกษาต้องเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะชีวิตในกลุ่มเยาวชนมากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์โรคซึมเศร้าในสังคม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางสุขภาพและเป็นโรคใกล้ตัวที่รักษาให้หายขาดได้ แต่หากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้</p> <p>ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่พบว่ากลุ่มเยาวชนโทร.ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2561 การให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ 70,534 ครั้ง เป็นกลุ่มเด็กอายุ 11-19 ปี 10,298 ครั้ง หรือร้อยละ 14.6 เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 20-25 ปี 14,173 ครั้ง หรือร้อยละ 20.1 โดย 5 อันดับปัญหาที่พบมากที่สุดในกลุ่มเด็กและเยาวชน คือ ความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก ซึมเศร้า และปัญหาครอบครัว ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบฯ 2562 มีผู้โทร.เข้ามาใช้บริการ 40,635 ครั้ง เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 11-25 ปี 13,658 ครั้ง จำแนกตามประเภทของปัญหาพบว่า สัดส่วนของเด็กและเยาวชนที่เครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาความรัก ซึมเศร้า มีความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p> <p>-กล่าวว่า วันที่ 10 กันยายนทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ในปีนี้สมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายนานาชาติ ได้เรียกร้องให้ทุกประเทศณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ร่วมมือกันเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต เผยว่า คนไทยพยายามฆ่าตัวตายปีละถึง 53,000 คน ทำสำเร็จปีละ 4,000 คน ปัญหานี้ป้องกันได้ด้วยพลังสังคมทุกภาคส่วน ขอให้ช่วยกันอัดฉีดวัคซีน 3 ส.ป้องกัน คือ สัมพันธ์ดี สื่อสารดี ใส่ใจกันสู่คนในครอบครัว พร้อมห่วงใยผู้ใช้ชีวิตเร่งรีบ ชี้ ความเคยชินอาจมีผลให้เป็นคนคิดแบบเร่งรีบ ขาดการยั้งคิด โอกาสตัดสินใจผิดพลาดในยามคับขันมีได้สูง</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><u>เปิดสถาบันแพทย์แผนไทย</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ที่รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้นแบบเมืองสมุนไพรของประเทศ ได้พัฒนาสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเป็นทางเลือกให้ประชาชนรักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ปัจจุบัน ให้บริการคลินิกกลุ่มโรคเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทย การฟื้นฟูมารดาหลังคลอดโดยหัตถการ เช่น นวดไทย เริ่มทดลองเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ารับการรักษาในคลินิกกลุ่มโรคเฉพาะทาง และมารดาหลัง คลอด จำนวนถึง 193 ราย ยังตั้งเป้าให้เป็นแหล่งพัฒนาระดับงานวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรระดับประเทศและนานาชาติ โดยตั้งแต่เดือนต.ค.61-มี.ค.62 มีผู้เข้าศึกษาดูงานจำนวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะนักศึกษายาบาลบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p><u>โครงการอาคารบริการสาธารณสุข</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานมอบนโยบายผู้บริหารทั่วประเทศด้านการจัดบริการและบริหารด้วยธรรมาภิบาล ได้ลงนามข้อตกลงโครงการอาคารบริการสาธารณสุขระหว่าง อบจ.ระยอง และ รพ.ระยอง ที่ โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรีผอ.รพ.ระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นอกจากนี้ อบจ.ระยองได้ทำ MOU ร่วมกับ รพ.ระยอง ในการจัดสร้างอาคารเพื่อรองรับการบริการประชาชนที่มาใช้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขต่างๆ อีกด้วย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><u>ยกระดับพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯมอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย และสถาบันวิจัยสมุนไพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME/OTOP ด้านเครื่องสำอาง” เพื่อเพิ่มความรู้การผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมในครั้งนี้ จะเป็นผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีสถานที่ผลิตเป็นของตนเอง มีการใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สูตรตำรับ รวมถึงผลิตภัณฑ์ผ่านการจดแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ สสจ. หรืออยู่ระหว่างการยื่นจดแจ้ง
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p>คลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวถึง นโยบายคลินิกหมอครอบครัว โดย สธ.กำหนดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ดูแลประชากร 10,000 คน ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพใกล้บ้าน นอกจากนี้ ยังร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ก. ศึกษาศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีการสร้างเครือข่ายสถาบันการผลิต 1 เครือข่าย 1 จังหวัดภายในปี 67 โดยในปี 62 คลินิกหมอครอบครัวและมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตามมาตรฐานขั้นทะเบียนแล้ว 996 ทีม นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายในปี 72 จะมีทีมหมอครอบครัวมากกว่า 6,500 ทีม ดูแลประชาชน 66 ล้านคน และสนับสนุนให้แพทย์สอบอนุมัติบัตรเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อทำงานในคลินิกหมอครอบครัว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและสิทธิพิเศษให้แพทย์จบใหม่มาศึกษาต่อในสาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งจะทำให้มีการกระจายตัวของหมอครอบครัวรองรับการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ขณะเดียวกันก็จะเกิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในทุกภาคของประเทศ</p>
<p>มติชน เว็บสปริงนิวส์ เว็บเดลินิวส์ เว็บ thaipbs เว็บบางกอกบิซนิวส์ เว็บข่าวสด เว็บ newtv ผจก.ออนไลน์ เว็บ nationtv เว็บมติชน</p>	<p>กลไกการทำงานของเตาไมโครเวฟ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ข้อความที่แชร์ในสังคมออนไลน์ว่า ไมโครเวฟอันตรายร้ายแรงกว่าระเบิด ไม่เป็นความจริง ซึ่งกลไกการทำงานของเตาไมโครเวฟ ใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านเข้าไปในโมเลกุลของน้ำในอาหารทำให้เกิดความร้อนทำให้อาหารสุก ไม่มีรังสีเกิดขึ้น เมื่อใช้เตาไมโครเวฟอุ่นอาหารเสร็จควรเปิดประตูเครื่อง คลื่นไมโครเวฟก็หมดไปไม่มีการตกค้าง ทั้งนี้ อันตรายมักเกิดจากเตาไมโครเวฟเก่า เป็นสนิม ผุ วัสดุเคลือบลอก บานพับประตูชำรุด หรือกระจกแตก ซึ่งอาจมีคลื่นไมโครเวฟรั่วออกมา หากมีความเข้มข้นพอจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวได้ แนะนำว่า ไม่ควรเข้าใกล้เตาไมโครเวฟขณะเครื่องกำลังทำงาน หากต้องการตรวจสอบการรั่วของคลื่นไมโครเวฟจากเตาไมโครเวฟ สามารถส่งได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ</p>
<p>เว็บเดลินิวส์ เว็บโพสต์ทูเดย์ เว็บข่าวสด เว็บแนวหน้า เว็บเชียงใหม่นิวส์</p>	<p>น้ำวิเศษรักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านบ้านดงเจริญ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย พวกเขาไปกราบไหว้ต้นลำไยของนายบุตร ทิศอุ้น และนางแสงหล้า อุ่นทิศ หลังพบว่ามีตาน้ำผุดออกมา และเชื่อว่าเป็นน้ำวิเศษ ต้มกินและทาเพื่อบรรเทาอาการปวดหลัง ปวดขา และเข่า</p>
<p>เว็บอัมรินทร์ทีวี เว็บ workpointnews เว็บ sanook เว็บข่าวสด เว็บคมชัดลึก</p>	<p>บัตรพลังงานรักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว ที่บ้านศาลาดิน ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีการซื้อขายบัตรสมาร์ทการ์ด อ้างว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย วิธีการใช้คือ 1) นำบัตรไปแตะบริเวณที่ปวด หรือนำแก้วน้ำไปวางบนบัตร นับ 1 ถึง 10 จากนั้นนำมาดื่ม 2) นำบัตรไปจุ่มในแก้วน้ำ แล้วนำมาดื่ม</p> <p>ด้าน นายทวี เพ็ญอินทร์ หนึ่งในผู้ถูกชักชวนเข้าอบรมการใช้บัตรสมาร์ทการ์ด กล่าวว่าได้บัตรนี้มาคนในบริษัทแห่งหนึ่งชักชวนให้เข้าอบรม และสาธิตสรรพคุณ ในการสมัครครั้งแรกมีการให้เลขที่บัญชีกับเจ้าหน้าที่ และได้จ่ายเงินไป 4,400 บาท ได้บัตรมา 5 ใบ หลังจากนั้นจึงมาบอกต่อคนที่สนใจ โดยขายให้ในราคา 1,100-1,500 บาท และมีสมาชิกเพิ่มก็จะได้เงินเพิ่มเข้ามาในบัญชี</p> <p>ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามชาวบ้านอีกหลายราย พบว่ามีชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านมีบัตรลักษณะเดียวกันจำนวนมาก จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>การบำบัดรักษาออทิสติก</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ จ.นครราชสีมา นำเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า สนูซีเลน มาใช้บำบัดรักษาเด็กออทิสติก สมานิสัน โดยจะเป็นห้องบำบัดที่ให้ผลผ่อนคลาย ลดพฤติกรรมเด็ก เด็กจะมีความสุข มีสมาธิจดจ่อดีขึ้น ช่วยกระตุ้นเติมเต็มการทำงานระบบประสาทรับความรู้สึกของเด็กที่ขาดหายไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ</p> <p>-เสนอข่าว นายชินทร์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวภายหลัง สธ. ออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2545 ภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เฝ้าระวังควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตท้องที่รับผิดชอบ หากตรวจสอบพบว่าเจ้าของบ้าน อาคาร หรือสถานที่ต่าง ๆ ปล่อยให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้ง สามารถควบคุมได้ทันที โดยมีแนวทาง คือ 1. ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ให้ทราบถึงอันตรายของโรค ลักษณะอาการ การควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งผลทางกฎหมาย 2.เฝ้าระวังโรคและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ 3.หากพบว่าบ้าน อาคาร หรือสถานที่ใดของเอกชนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้เจ้าพนักงานแจ้งหรือแนะนำให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร และ 4.หากไม่ปรับปรุงแก้ไขตามกำหนด ให้เจ้าพนักงานออกคำสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา 28 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขในเวลาตามสมควร หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>เว็บไซต์tmthailand ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100</p>	<p>อีโบล่า</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ยืนยันว่ามี เด็กชายวัย 5 ขวบในยูกันดาติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ซึ่งถือเป็นรายแรกที่มีการยืนยันในประเทศนี้ ท่ามกลางการระบาดรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 2,000 ราย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch